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“จุรินทร์ “ ก ำชับ “ปลัดพำณิชย-์กรมกำรค้ำภำยใน” ดูแลปริมำณสินค้ำอุปโภค-บริโภค 
อย่ำให้กระทบประชำชน 

-------------------------------------------- 

นำยจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ตอบค าถามส่ือมวลชนถึงสถานการณ์สินค้าอุปโภค บริโภคในภาวะวิกฤตโควิดว่า ได้สั่ง
การให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ติดตามเรื่องนี้โดยใกล้ชิดมาโดยตลอดรวมท้ังพาณิชย์จังหวัดก็เป็ นกลไก
ส าคัญท่ีจะต้องเข้าไปตรวจสอบในแต่ละพื้นท่ี ส่วนปัญหาโรงงานท่ีก าลังประสบปัญหาว่าจะต้องถูกปิด
โรงงานหลังจากพบว่ามีแรงงานติดโควิดนั้นว่า ต้องขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดว่า ขอให้รับฟังความเห็นของภาคเอกชนด้วยในกรณีท่ีโรงงาน
ประสบปัญหาเรื่องโควิดหากจ าเป็นต้องปิดโรงงาน ก็ขอให้ปิดเฉพาะในส่วนท่ีมีปัญหา ไม่ต้องการให้มีการ
ปิดทั้งโรง เพราะจะกระทบต่อการผลิต ท้ังปริมาณสินค้าในประเทศและการส่งออก  

นอกจากนี้กรณีโรงงานท่ีปิดท้ังโรงไปแล้ว หากมีหน่วยการผลิตไหนแก้ปัญหาจบแล้ว ถ้าเป็นไปได้
ก็อยากให้อนุญาตให้เปิดได้เป็นส่วนๆ ไป ไม่จ าเป็นต้องรอให้แก้ปัญหาจบท้ังโรงงาน ท้ังนี้เพื่อไม่ให้สินค้า
ในประเทศขาดแคลนและไม่ให้การส่งออกติดขัด รวมท้ังขอความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกกรณี
การขนส่งสินค้าข้ามจังหวัด เพราะก็เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งอีก เรื่องหนึ่งส าหรับการท่ีจะต้องมีสินค้า
ให้บริการกับพ่ีน้องประชาชนคนไทยท้ังประเทศ 

ด้านนำยบุญฤทธิ์ กัลยำณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน ได้หารือกับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้
จัดจ าหน่าย ท้ังห้างและร้านสะดวกซื้อ สถานการณ์จากผู้ผลิตทุกรายยืนยันว่าก าลังการผลิตเพียงพอต่อ
การความต้องการในประเทศ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาแรงงาน แต่ก็เพียงพอต่อการบริโภคใน
ประเทศอย่างแน่นอน 

“ห้างต่างๆท่ีเป็นจุดจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค กรมการค้าภายในได้ก าชับขอความร่วมมือ
ให้ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับสถานการณ์อย่างเต็มท่ี โดยต้องเติมสินค้าเข้าตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นในบางช่วงเวลาอาจมีความตื่นตระหนกจากผู้บริโภคบ้าง ท่ีจะระดมกันไปซื้อเป็นบาง
ช่วงเวลา  แต่ก็ไม่ขาดแคลน ร้านสะดวกซื้อก็เป็นจุดหนึ่งท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ก าชับว่าให้เติมสินค้าไม่ให้
ขาด ขอยืนยันว่าสินค้ามีเพียงพอ ไม่มีปัญหาแน่นอน”ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าว 


